

คู่มือออนไลน์

(1 พฤษภาคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

จะอาศัยอยู่ที่ใด ดวงชะตาจะชี้นำ แต่ความประสงค์ของเจ้าชะตาจะเป็นตัวตัดสิน

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้ เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า จากคนไกล เกิดวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2509 เวลาประมาณ 02.00 น. บัดดาณี เพศหญิง ขณะนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

คำถามแรก การงาน การเงิน อาชีพ จะมีปัญหาหัยยะ ตอนนี้ดิฉันทำงานเป็นผู้จัดการ/นักบัญชี ให้กับองค์กรแห่งหนึ่ง กำลังจะเจรจาต่อรองให้ได้งานจาก 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพื่อจะได้มีรายได้มากขึ้น

คุณถามมาหลายข้อ การงาน การเงิน อาชีพ และ การเจรจาต่อรอง ผมจะตอบเป็นข้อๆไปนะครับ

โดยพื้นฐานของดวงชะตาของคุณถือว่า เรื่องการงานของคุณอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะคุณเป็นคนมีการศึกษา มีความรู้ดี โดยเฉพาะในเรื่องการงานด้านเอกสารสัญญา การเงิน หรือแม้กระทั่ง การทำงานบ้าน เช่น ทำอาหาร งานศิลปะ คุณก็สามารถทำได้ หากต้องการจะทำ

แต่กระนั้น ดวงชะตาเรื่องงานก็มีจุดอ่อนที่คุณจะต้องระมัดระวัง คือยามการงานดี ก็จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว นับว่า แต่เมื่อยามการงานไม่ดี ก็อาจจะลดลงได้อย่างฮวบฮาบ

เช่นเดียวกันกับการเงินของคุณที่ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวขึ้นลงเร็ว วูบวาบ บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องให้ใช้จ่ายอย่างฉับพลัน ไม่คาดคิดได้

เกี่ยวกับเรื่องเจรจาต่อรองเพื่อขอทำงานมากกว่าเดิม เพื่อรายได้จะได้ดีขึ้นด้วยนั้น ผมคิดว่าคุณน่าจะประสบความสำเร็จในการต่อรองเรื่องนี้ไปแล้ว (เพราะคุณเขียนมาถามนานพอสมควรแล้ว) หรือ ไม่ก็คงจะประสบความสำเร็จในการต่อรองในเวลาอันใกล้

เพราะในช่วงปีนี้นั้นถึงกลางปีหน้า ดวงชะตาในเรื่องการงานของคุณถือว่าดี

แต่ที่ต้องระวังก็คือ นับตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2559 คือ ปีหน้าเป็นต้นไป การงานของคุณอาจจะประสบกับอุปสรรค จะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิม และ ผลประกอบการของงาน หรือ เงินเดือนก็อาจจะลดลงด้วยช่วงนี้เอง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ เรื่องเอกสารสัญญาต่างๆ อาจจะทำให้เกิดผลเสียแก่คุณได้

คำถามที่สอง ดวงจะต้องอยู่ต่างแดนอีกนานเท่าไร จะกลับเมืองไทยถาวรดีมั้ยะในปีสองปีนี้ (อยู่อเมริกาเกือบ 20 ปีแล้ว)

ฟังดูเหมือนกับว่า การอยู่ในต่างประเทศของคุณไม่สู้จะสบายเท่าไรนัก ซึ่งก็ขอบอกนะครับ ว่า ดวงชะตาของคุณเป็นดวงที่ค่อนข้างจะต้องต่อสู้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

แต่คุณน่าจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจ หรือ อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงปลายปีที่แล้วคือ ปีพ.ศ. 2557 เรื่อยมา ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากเครียดหรือทุกข์ใจในการเจรจาเรื่องงานที่คุณถามมานี้ก็ได้ และอาจจะต้องมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินพอสมควร

แต่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะบีบคั้นคุณ โดยเฉพาะในเรื่องงาน เรื่องเงินเดือน หรือผลตอบแทนจากการทำงานก็คือ ตั้งแต่ประมาณกลางปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ก็ขอให้เตรียมตัวรับมือ นะครับ

อันที่จริง การเลือกที่จะอาศัยอยู่ที่ไหนนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากเจตนา ความตั้งใจ และความประสงค์ของเจ้าชะตา แต่ดวงชะตาในช่วงนั้น ก็อาจจะส่งแรงบีบคั้นมาให้คุณต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับ

ลองรอให้ถึงเวลานั้นก่อนค่อยตัดสินใจก็ได้ครับ

คำถามที่สาม สุขภาพโดยรวมค่ะ

สุขภาพโดยรวมที่คุณจะต้องระมัดระวังดูแลก็คือ เรื่องในช่องปาก ระบบทางเดินอาหาร ระบบการหายใจ ผมไม่ทราบว่า你有โรคมะเร็งไหม หรือ โรคที่ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องหรือไม่

นอกจากนี้ก็ยังต้องระวังเรื่องโรคปอด โรคที่เกี่ยวกับมดลูก และ รังไข่ และโรคที่เกี่ยวกับไต หรือ ตับ

ที่พูดมานี้ ไม่ได้หมายความว่า คุณจะเป็นโรคเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ เพียงแต่บอกว่า โรคเกี่ยวกับอวัยวะเหล่านี้ เป็นจุดอ่อนในร่างกายของคุณที่สามารถจะก่อให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายที่สุด

ดังนั้น จึงควรหมั่นพบแพทย์เพื่อตรวจอวัยวะเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากคุณก็มีวัยจะย่างเข้า 50 แล้ว จึงควรตรวจภายในเป็นพิเศษด้วย

ช่วงเวลาที่จะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยมากที่สุดก็คือ ช่วงปีพ.ศ. 2572 ถึง 2573 ครับ ซึ่งก็ยังมีอีกไกลทีเดียว ขอให้ปลอดภัยพ้นจากโรคภัยนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ จากคนไกล ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า เมตตา พ่อค้าพานิช ครับ

